



ที่ นร ๑๐๑๙.๑/ ๕

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐให้กับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม

เรียน องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร (กมจ.) ๑๐๑๙/ว ๑๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม เพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม และหน่วยงานของรัฐ ทราบและถือปฏิบัติ และคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ม.จ. กำหนดด้วยความเรียบร้อย จึงมีมติให้ขยายระยะเวลาการรายงานผลของหน่วยงานของรัฐ และองค์กรกลางบริหารงานบุคคล หรือองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม และสำนักงาน ก.พ. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อการดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ก.พ. จึงดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ให้กับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง Amber โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล หรือองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม กำกับ ติดตามหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลรายงานผลการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อนำผลการรายงานมาวิเคราะห์และประเมินผล รวมถึงจัดทำรายงานผลเสนอไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

จึงขอเรียน...

จึงขอเรียนเชิญท่านและโปรดพิจารณาหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการรายงาน
จำนวนไม่เกิน ๒ ท่าน เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนตอบรับ
เข้าร่วมสัมมนา ภายในวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ด้วย
จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจโทหญิง



(สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์)

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๗๑

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๒๑



ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา